

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg, Quyết định số 1492/QĐ-TTg,
Chỉ thị số 01/CT-TTg, Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ**

Kính gửi: Công an tỉnh Bình Định.

Thực hiện Công văn số 3342/CAT-PC07 ngày 16/8/2024 của Công an tỉnh Bình Định về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những yếu tố tác động tới công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

1.1. Đánh giá khái quát tình hình phát triển kinh tế, xã hội

Tuy Phước là huyện đồng bằng lớn ở phía nam tỉnh Bình Định, có diện tích 217,12 km², dân số 180.382 người. Về địa hình, phía Bắc và Tây Bắc Tuy Phước giáp Phù Cát, An Nhơn; Đông giáp biển; Nam giáp TP Quy Nhơn; Tây giáp huyện Vân Canh. Hiện nay có 13 xã, thị trấn là: xã Phước Nghĩa, Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Quang, Phước Hưng, Phước Hiệp, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Lộc, Phước An, Phước Thành, thị trấn Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì. Nằm bên đầm Thị Nại, có sông Kôn, sông Hà Thanh chảy qua, có quốc lộ 1A, QL 19, đường sắt Bắc - Nam chạy ngang qua, Tuy Phước có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong những năm qua tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực và tương đối toàn diện; trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều cơ sở kinh doanh phục vụ yêu cầu dân sinh với số lượng hàng hóa trao đổi ngày càng tăng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đã phát sinh nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, thiệt hại về người và tài sản, gây mất ổn định đến tình hình an ninh trật tự. Để chủ động trước tình hình trên, thực hiện tốt công tác PCCC, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân cần nhận thức rõ công tác PCCC không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC mà còn là trách nhiệm của toàn dân.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, trong những năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện Tuy Phước, UBND 13 xã, thị trấn; trong đó lực lượng Cảnh sát PCCC là lực lượng nòng cốt thực hiện có hiệu quả công tác PCCC, nhờ đó đã đạt được một số kết quả quan trọng; nổi bật nhất là ý thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành và Nhân dân trên địa bàn huyện đối với công tác PCCC từng bước được nâng cao; các vụ việc xảy ra đều

được xử lý kịp thời, nhanh chóng, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản cho người dân.

1.2. Tổng số các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ

- Tổng số cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC thuộc Phụ lục I, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định 50/2024/NĐ-CP: 746 cơ sở.

- Tổng số cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc Phụ lục II, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định 50/2024/NĐ-CP: 08 cơ sở.

- Tổng số cơ sở do cơ quan Công an quản lý thuộc Phụ lục III, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định 50/2024/NĐ-CP: 90 cơ sở.

- Tổng số cơ sở do UBND cấp xã quản lý thuộc Phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định 50/2024/NĐ-CP: 656 cơ sở.

2. Tình hình cháy, nổ và công tác cứu nạn, cứu hộ

2.1. Tình hình cháy, nổ

- Tổng số vụ cháy thuộc diện phải thống kê: 04 vụ cháy. Thiệt hại do cháy gây ra (*số người chết: 0 người, số người bị thương: 0 người, thiệt hại về tài sản ước tính thành tiền: khoảng 2.245.000.000 đồng*).

- Phân tích tình hình cháy:

+ Nguyên nhân: Do chạm, chập hệ thống điện 01 vụ chiếm (25%), sự cố bất cẩn trong sử dụng ngọn lửa trần nguồn nhiệt 01 vụ chiếm (25%), sự cố kỹ thuật 01 vụ (chiếm 25%), đang điều tra 01 vụ (25%).

+ Địa bàn nông thôn 04 vụ, chiếm (100%)

+ Thành phần kinh tế tư nhân 0 vụ chiếm (0%)

+ Loại hình cơ sở cháy nhà dân 01 chiếm 25%, cháy rừng 01 vụ chiếm 25%, cháy phương tiện giao thông 01 vụ chiếm 25%, cháy loại hình khác 01 vụ chiếm 25%.

- Tổng số vụ nổ: Không xảy ra.

2.2. Đánh giá tình hình cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng

- Đã xảy ra 01 vụ cháy thiệt hại ước tính 2.245.000.000 đồng khoảng 43ha rừng trồng (1/4 vụ cháy, chiếm 25% số vụ cháy xảy ra).

- Tóm tắt diễn biến: vào hồi 17 giờ ngày 2/6/2024, xảy ra cháy rừng tại Thôn An Sơn 2, Phước An, Tuy Phước, Bình Định. Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân UBND xã Phước An đã phối hợp với các lực lượng Công an huyện, chỉ huy quân sự huyện Tuy Phước, Cảnh sát cơ động Bộ Công an (Trung Đoàn cơ động E23), Trung đoàn Bộ Binh 739 – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sư Đoàn 31, Trung đoàn vận tải 655 – Cục Hậu Cần tham gia cứu chữa cháy rừng, do địa hình núi đá hiểm trở, diện tích rộng khó tiếp cận, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Đến 17 giờ 30 phút ngày 4/6/2024 đám cháy được dập tắt hoàn

toàn. Thiệt hại về người không, ước tính khoảng 2.245.000.000đ. Nguyên nhân vụ cháy: đang điều tra làm rõ.

2.3. Công tác cứu nạn, cứu hộ: Không.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác tham mưu triển khai các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

- Tình hình kết quả phổ biến, quán triệt, chỉ đạo thực hiện Luật PCCC, ban hành các văn bản triển khai thực hiện; chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc UBND cấp xã, các đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện: Đã xây dựng, ban hành 10 văn bản¹ để trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH từ các ban ngành đoàn thể cấp huyện, đến cấp xã; từ đó đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

- Việc ban hành các văn bản, quy định về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn quản lý: đã tiếp nhận và triển khai các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên về các tiêu chuẩn, quy chuẩn; quy định về tăng cường điều kiện an toàn PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh đến toàn thể CBCS và người dân trên địa bàn huyện. Ngoài ra đã thực hiện việc góp ý các văn bản dự thảo có liên quan đến công tác PCCC theo yêu cầu của UBND tỉnh và Công an tỉnh.

- Vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo UBND huyện trong chỉ đạo thực hiện: Đã tập trung chỉ đạo công tác PCCC và CNCH, kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường các biện pháp PCCC nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, nổ; kiểm chế các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, góp phần giữ vững an ninh trật tự.

- Việc thực hiện Quyết định số 630-QĐ-TTg, Quyết định số 1492/QĐ-TTg, Chỉ thị số 01/CT-TTg, Chỉ thị số 19/CT-TTg của thủ tướng Chính phủ: Đã chỉ đạo Công an huyện tham mưu cho UBND huyện các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới; trong đó cụ thể hoá nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của các ngành

¹ Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 1/4/2024 Quyết định về ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện tuy phước năm 2024; Công văn số 78/UBND-NC 17/1/2024 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy; Kế hoạch 12/KH-UBND ngày 26/1/2024 Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Định; Công văn 218/UBND-NC ngày 19/2/2024 về kiểm tra rà soát công trình xây dựng không phép, sai phép trên đất dự án đất nông nghiệp khu vực đang bị thu hồi hành lang bảo vệ đường sắt lưới điện cao thế đề rừng trên địa bàn huyện; Công văn số 526/UBND-NC ngày 10/4/2024 về tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về công tác phòng cháy, chữa cháy; Công văn số 731/UBND-NC ngày 10/5/2024 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện; Công văn số 898/UBND-NC ngày 29/5/2024 về chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở, doanh nghiệp; Công văn số 921/UBND-NC, ngày 3/6/2024 về triển khai thực hiện Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1096/UBND-NC, ngày 26/6/2024 về triển khai thực hiện công điện số 59/CĐ-TTg ngày 17/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 154/KH-UBND, ngày 14/8/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh.

địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác PCCC và CNCH; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Phòng PC07 - Công an tỉnh theo dõi chỉ đạo.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

- Công tác phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương xây dựng, đăng, phát tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH: chỉ đạo Công an huyện tăng cường phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện, Phòng Văn hoá & Thông tin huyện và UBND các xã, thị trấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức, nhất là tuyên truyền việc bảo đảm an toàn PCCC trong sử dụng hóa chất, xăng dầu, khí đốt, giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói, khí đốt khi có sự cố cháy, nổ, cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong mùa hanh khô...

- Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật PCCC và CNCH: đã phát 200 lượt tin, bài trên Đài Truyền thanh huyện và loa nội bộ của các chợ, khu dân cư với thời lượng từ 3 - 5 phút/tin; viết 75 lượt tin bài cung cấp Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh và Công an huyện về nội dung hoạt động của lực lượng PCCC&CNCH; tuyên truyền miệng về công tác PCCC và CNCH hơn 700 lượt có khoảng 1.500 người tham dự, lắng nghe; phát 1.200 tờ rơi có nội dung tuyên truyền về PCCC và CNCH; tuyên truyền vận động 100% hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh mở lối thoát nạn thứ 2, tháo dỡ chướng ngại vật; vận động hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu đạt 93%; tổ chức cho 974 hộ nhà ở kết hợp kinh doanh cam kết đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH. Thông qua công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Công an đã phối hợp với các hội, ban, ngành đoàn thể từ huyện đến xã cài đặt sử dụng App “báo cháy 114”, kết quả đã có trên 1.000 người quan tâm tài khoản Zalo “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH”.

- Việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC:

+ Thành lập lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành: Hàng năm UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiện toàn lực lượng dân phòng tại thôn khu phố đảm bảo số lượng hoạt động hiệu quả trong công tác PCCC và CNCH. Đồng thời chỉ đạo Công an huyện thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của đội dân phòng; qua các buổi kiểm tra đã hướng dẫn, quán triệt cho các thành viên về trách nhiệm và các quy định có liên quan đến công tác PCCC, CNCH cần thiết để phục vụ cho quá trình tham gia đội PCCC cơ sở. Ngoài ra từ đầu năm 2024 đến nay Công an huyện mở 01 lớp tập huấn nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ PCCC cho 89 đội viên đội PCCC cơ sở trên địa bàn huyện, qua buổi tập huấn đội viên đội PCCC cơ sở được ôn luyện kiến thức kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

đồng thời cập nhật lại kiến thức về Luật PCCC và các văn bản tài liệu có liên quan đến công tác PCCC mới được ban hành từ đầu năm 2024.

+ Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng: UBND huyện đã xây dựng triển khai kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 26/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn huyện Tuy Phước. Tuy nhiên đang quá trình triển khai thực hiện thì đến ngày 1/7/2024 Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND hết hiệu lực theo quy định tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 12/6/2024 quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện các mô hình tự quản, mô hình liên gia, liên cơ quan, liên khu vực trong bảo đảm an toàn PCCC: Từ đầu năm 2024 đến nay, đã chỉ đạo Công an huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai rà soát và xây dựng mới, nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng. Kết quả đã xây dựng mới 01 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC (tổng số 37 mô hình đang hoạt động), xây dựng mới 02 điểm chữa cháy công cộng (tổng số 31 điểm chữa cháy đang hoạt động). Các mô hình đang được UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, rà soát xây dựng, đồng thời duy trì hoạt động và tiếp tục khắc phục các tồn tại thiếu sót hạn chế về trang bị phương tiện PCCC đáp ứng được quy định tiêu chuẩn hiện hành.

- Việc kiện toàn ban chỉ đạo PCCC và CNCH tại địa phương: Hàng năm UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiện toàn thành viên ban chỉ đạo PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương.

- Số lượng cá nhân, tập thể được biểu dương, khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH: Nhằm động viên cá nhân, tập thể tổ liên gia an toàn PCCC đã có thành tích xuất sắc trong hội thi nghiệp vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ năm 2024, UBND huyện đã khen thưởng 03 cá nhân, 09 tập thể tổ liên gia an toàn PCCC. Ngoài ra 01 tập thể tổ liên gia an toàn PCCC xã Phước Nghĩa đã tham gia và có thành tích xuất sắc trong hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2024 được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, điều tra nguyên nhân vụ cháy

- Việc tổ chức ban hành các quy định bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh: Trong năm 2023 và đầu năm 2024 đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập đoàn rà soát, kiểm tra 100% các nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; qua công tác kiểm tra đã tổ chức hướng dẫn đến chủ hộ và thành viên hộ gia đình các biện pháp PCCC và thao tác xử lý sự cháy nổ, thoát nạn. Tiếp tục thực hiện Công điện số 52/ĐK:HT ngày 24/5/2024

của Thủ tướng chính phủ; Công điện số 59/CD-TTg ngày 17/6/2024 của Thủ tướng chính phủ; Công điện số 36/ĐK:HT của Bộ Công an, đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác tổng kiểm tra an toàn PCCC, kết quả đã kiểm tra 10.142 nhà ở riêng lẻ. Trong quá trình kiểm tra đã hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, góp phần hạn chế cháy, nổ do điện gây ra.

- Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC và CNCH: UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện, UBND 13 xã, thị trấn tiến hành kiểm tra 121 cơ sở, lập 121 biên bản kiểm tra, xử phạt 4 trường hợp (03 cá nhân, 01 tổ chức) với số tiền phạt 4.300.000^d.

- Kết quả thực hiện việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: số cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: 8 cơ sở; số cơ sở đã mua theo quy định: 8 cơ sở; số cơ sở mua chưa đúng theo quy định: 0; số cơ sở chưa mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: 0; việc xử lý, xử phạt các đơn vị chưa mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: 0.

- Công tác điều tra, xử lý các vụ cháy, nổ: Sau khi đám cháy được dập tắt đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy theo thẩm quyền; kết quả: đã điều tra làm rõ nguyên nhân 03/04 vụ cháy (chiếm tỷ lệ 75%), đang điều tra 01/04 vụ cháy (chiếm tỷ lệ 15%). Phạt cảnh cáo 01 cá nhân vi phạm quy định an toàn PCCC để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại về tài sản.

4. Công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy

- Trong quá trình đô thị hóa, việc quy hoạch các khu dân cư và hệ thống giao thông, cấp nước được đầu tư đồng bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác PCCC và CNCH. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại các khu dân cư cũ chưa được cải tạo chỉnh trang có các hẻm nhỏ dẫn sâu vào khu dân cư nên xe chữa cháy không thể tiếp cận khi có sự cố xảy ra. Đặc biệt là các khu dân cư thuộc xóm Nhà đèn (KP Trung Tín 2, TT Tuy Phước), xóm Ga (KP Vân Hội 1, TT Diêu Trì)... có mật độ dân cư cao, hệ thống giao thông chủ yếu là hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo; hệ thống dây điện chằng chịt dễ xảy ra sự cố, cháy nổ và khi xảy ra cháy các phương tiện chữa cháy khó tiếp cận. Ngoài ra do tính chất đặc điểm địa hình huyện Tuy Phước có nhiều khu dân cư tiếp giáp với đất lâm nghiệp có rừng nên rất dễ dẫn đến cháy lớn, cháy lan.

- Huyện Tuy Phước được cung cấp nước từ Nhà máy nước Tuy Phước có tổng công suất 45.000 m³/ngày đêm, cấp nước sinh hoạt, cấp nước chữa cháy với 35 trụ nước được lắp đặt tại các tuyến đường lớn trên địa bàn phân bố chủ yếu ở TT. Diêu Trì, TT. Tuy Phước, xã Phước Thành và cụm công nghiệp Phước An. Ngoài ra trên địa bàn huyện có các nguồn nước ao, hồ, sông, kênh... đặc biệt là các bể nước chữa cháy có dung tích lớn tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất.

- Việc xử lý thông tin báo cháy và CNCH:

- + Số tin báo cháy, CNCH nhận được: 4 tin.
- + Số vụ cháy, sự cố, tai nạn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức cứu chữa: 4 vụ.
- + Số vụ cháy, sự cố, tai nạn do người dân tự xử lý: 0 vụ.
- + Số vụ cháy, sự cố, tai nạn lực lượng PCCC cơ sở tự xử lý: 0 vụ.
- + Số lượt phương tiện, số CBCS được điều động, huy động tham gia chữa cháy, CNCH: 4 lượt với 48 người tham gia.

- Việc xây dựng phương án và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: Đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện tăng cường kiểm tra hướng dẫn cơ sở kinh doanh sản xuất trên địa bàn huyện tiến hành xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và CNCH theo quy định của Luật PCCC. Kết quả đã phê duyệt 12 phương án chữa cháy cơ sở, thực tập 01 phương án chữa cháy khu dân cư; hướng dẫn cơ sở xây dựng 10 phương án cứu nạn, cứu hộ.

- Việc xây dựng và triển khai các kế hoạch bảo đảm an toàn cháy, nổ bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động, sự kiện văn hóa, chính trị lớn của đất nước diễn ra trên địa bàn quản lý: Đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cháy, nổ đối với các sự kiện diễn ra trên địa bàn huyện, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương.

- Công tác đào tạo, tập huấn, huấn luyện cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH: Đã chỉ đạo Công an huyện thường xuyên cử cán bộ phụ trách công tác PCCC trên địa bàn huyện tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra an toàn PCCC, nghiệp vụ chữa cháy do C07, PC07 tổ chức nhằm nâng cao năng lực, trình độ phục vụ cho công tác chuyên môn.

- Công tác rút kinh nghiệm các vụ chữa cháy, CNCH: đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tiến hành họp rút kinh nghiệm các vụ cháy theo chức năng thẩm quyền đã được C07, và Công an tỉnh Bình Định hướng dẫn.

5. Công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

- Từ tháng 9/2020 thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an huyện sát nhập vào Đội Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an huyện. Biên chế Đội Cảnh sát QLHC về TTXH gồm 7 người trong đó có 02 cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện công tác PCCC&CNCH, có trình độ Đại học PCCC.

- Tại Công an 13 xã, thị trấn phân công 01 cán bộ thực hiện kiêm nhiệm công tác PCCC.

6. Các mặt công tác khác

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong lĩnh vực PCCC và CNCH: thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 15/12/2021 của Bộ Công an phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức

độ 4 trên công dịch vụ công Bộ Công an, đã chỉ đạo Công an huyện đã phân công 01 đồng chí tham gia lớp tập huấn do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức đối với các đồng chí trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính biết quy định, quy trình về giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4. Từ đó hướng dẫn các cơ sở thực hiện và tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đảm bảo theo đúng quy định.

* Kết quả cụ thể:

+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 15 hồ sơ trực tuyến, 00 hồ sơ trực tiếp.

+ Thủ tục mức độ một phần: 03 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn: 03/03 hồ sơ (02 hồ sơ cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ, 01 hồ sơ cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ PCCC&CNCH).

+ Thủ tục mức độ toàn trình: 12 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn: 12/12 hồ sơ (12 hồ sơ phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở).

III. HẠN CHẾ, THIẾU SÓT, KHÓ KHĂN, BẤT CẬP VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, thiếu sót và khó khăn, bất cập

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH có lúc, có nơi còn chậm; một bộ phận người đứng đầu phòng, ban, địa phương chưa quan tâm kiểm tra, giám sát chất lượng việc thẩm định, phê duyệt trong đầu tư xây dựng gắn với đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC; cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã chưa thực hiện hết trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC.

- Công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH của các đơn vị, địa phương còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, chưa thật sự đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, thiếu sự đồng bộ giữa các ngành, các cấp; lực lượng và phương tiện chuyên dùng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về an toàn PCCC và CNCH chưa nghiêm. Một bộ phận người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, người dân chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC hoặc có thực hiện nhưng chỉ dừng lại ở mức đối phó.

2. Nguyên nhân

- Một số đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác PCCC; chưa thể hiện được trách nhiệm, quyền hạn cụ thể trong thực hiện công tác PCCC và CNCH; nhất là ở cấp xã còn “khoán trắng” trách nhiệm cho lực lượng Công an cấp xã thực hiện, dẫn đến việc triển khai các vấn đề trong công tác PCCC và CNCH chưa quyết liệt; nguồn kinh phí ngân sách địa phương hạn hẹp nên việc đầu tư cho hoạt động PCCC và CNCH còn hạn chế.

- Nhận thức, trách nhiệm của một số cơ quan, tổ chức, cơ sở về công tác PCCC và CNCH chưa đầy đủ, có tâm lý làm đối phó, vẫn còn tư tưởng phó mặc cho cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH; người đứng đầu cơ sở và

người dân còn lơ là, chủ quan, chưa thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác PCCC và CNCH, buông lỏng trong quản lý, lúng túng, không biết cách xử lý khi xảy ra cháy, nổ dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

- Lực lượng Công an cấp xã còn thiếu về số lượng, chưa được đào tạo, tập huấn chuyên sâu, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác kiểm tra an toàn PCCC và phải kiêm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ khác dẫn đến công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH chưa đảm bảo.

- Cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động chữa cháy còn nhiều bất cập, nguồn nước chữa cháy chưa đảm bảo, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế khi xảy ra cháy lớn, phức tạp.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Dự báo tình hình và những tác động liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới

Thời gian tới, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có xu hướng tăng cả về số lượng cũng như quy mô; nhu cầu sử dụng điện, nhiên liệu, khí đốt, năng lượng và các vật tư, hàng hóa dễ cháy ngày càng tăng, nhiều hộ gia đình sử dụng nhà ở làm nơi sản xuất, kinh doanh kết hợp với sinh sống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về PCCC; bên cạnh đó, tình hình thời tiết biến động khó lường, nắng nóng hanh khô, hạn hán kéo dài sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy lớn, cháy lan trên diện rộng, trong khi đó lực lượng làm công tác PCCC và CNCH của địa phương còn mỏng, các trang thiết bị phục vụ công tác PCCC và CNCH còn thiếu nên việc triển khai công tác còn gặp nhiều khó khăn, đặt ra thách thức to lớn cho công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC và Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh công tác tuyên pháp luật về PCCC và CNCH, trong đó chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng tại các thôn, tổ dân phố; lồng ghép việc phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong các cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học.

- Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH tại các cơ sở theo phân cấp quản lý, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC; Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện quản lý

Nhà nước về PCCC đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn, nhất là những khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao trong khu dân cư; đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời xử lý khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra; Tập trung chỉ đạo xây dựng, duy trì cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị, nhất là phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Công an, Quân đội với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể huyện trong công tác triển khai hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác PCCC và CNCH; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC và đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng tại chỗ.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về công tác PCCC. UBND huyện Tuy Phước kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (qua Công an tỉnh) biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Lưu: VT, K4.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam